

Số: 57 /BC-UBND

Vinh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ	kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao
CÔNG VĂN ĐẾN	theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 1848/VPCP-ĐMDN ngày 01/3/2017
Giờ Ngày	18/4
Kính chuyên:	M.M.N. + T.T.T.

Thực hiện văn bản số 1848/VPCP-ĐMDN ngày 01/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao, UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

I- Về kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao

1. Đơn kiến nghị: Ngày 04/11/2016, Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã nhận được văn bản số 12/CV-PT của Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao “V/v đề nghị cho phép di chuyển vị trí kinh doanh xăng dầu”. Trên cơ sở nội dung đề nghị trên, Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã có văn bản trả lời Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao tại văn bản số 1217/SCT-QLTM ngày 15/11/2016 và văn bản số 66/SCT-QLTM ngày 19/01/2017 (Có văn bản kèm theo). Trong đó nêu rõ: *Vị trí của hàng kinh doanh xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao là một trong số 105 của hàng trên toàn tỉnh phải nâng cấp, cải tạo, nhưng không thuộc diện phải di dời.* Nên không bắt buộc Doanh nghiệp phải di chuyển theo quy định.

Đầu năm 2016, cửa hàng kinh doanh xăng của Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao đã nâng cấp, cải tạo và đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định. Trong đó, cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Doanh nghiệp đã được quy hoạch tại thôn Diên Lâm, xã Duy Phiên (Năm trên tuyến đường ĐT.306) để phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn. Hiện tại, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang tổ chức điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Sau khi quy hoạch điều chỉnh mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh được phê duyệt thì Doanh nghiệp xem xét, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định.

2. Về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương: Hiện tại, đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết và cho phép chuyển đổi thành: Khu đất thương mại dịch vụ (cây xăng) và chủ đầu tư là UBND huyện Tam Dương. Do vậy, theo quy định của pháp luật thì diện tích trên đã được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất 2017 để phục vụ cho nhu cầu phát triển thương mại của địa phương khi nhà nước thu hồi đất và giao đất theo quy định. Trong đó, việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất trên cũng chưa xác định vị trí, địa điểm cụ thể hay cho doanh nghiệp nào thực hiện.

3. Về phản ánh đối với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Đại Thịnh:

- Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Đại Thịnh được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh xăng dầu. Do vậy, Doanh nghiệp được phép thực hiện việc đầu tư kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, trong đó việc thay đổi chủ sở hữu hay địa chỉ của doanh nghiệp thì đều được phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Đại Thịnh đã tiến hành các thủ tục xin đề nghị UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo đúng quy trình, quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án của Doanh nghiệp có đề xuất vị trí, địa điểm và sơ đồ cụ thể, phù hợp với vị trí, địa điểm đã được Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu chung trên địa bàn tỉnh. Và đã được Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến của các ngành, các đơn vị có liên quan, báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 4223/SXD-QHKT ngày 16/12/2016. Trong đó, vị trí, địa điểm đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Đại Thịnh tại xứ đồng Đầu Cầu, thôn Thương, xã Duy Phiên và nằm trên đường mới Hợp Thịnh đi Đạo Tú.

Đến thời điểm này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chưa xem xét và chấp thuận cho Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Đại Thịnh đầu tư tại vị trí nêu trên.

II. Hướng giải quyết cho các doanh nghiệp

Sau khi quy hoạch điều chỉnh mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 được phê duyệt (trường hợp nếu có 02 nhà đầu tư trở lên cùng quan tâm một vị trí), UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giao các ngành có liên quan đề xuất công bố danh mục lựa chọn nhà đầu tư. Các nhà đầu tư quan tâm và có nhu cầu đầu tư, lập hồ sơ đề xuất, trình các cơ quan có thẩm quyền để thẩm định và được xem xét giao chủ đầu tư theo đúng trình tự thủ tục và các quy định hiện hành.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và thông báo cho Doanh nghiệp tư nhân Phương Thao, Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Đại Thịnh biết để thực hiện. /

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CPCT, CPVP;
- CV:KT1;
- Lưu: VT.

(12b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Duy Thành